

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอับดุลเลาะ สาเลง	ประธานสภา	อับดุลเลาะ สาเลง	
๒.	นายอับดุลเลาะ หามะ	รองประธานสภา	อับดุลเลาะ หามะ	
๓.	นายดอโรแม็ง มะมิง	สมาชิก อบต.	ดอโรแม็ง มะมิง	
๔.	นายมุสต่อปาสอดี ยะโงะ	สมาชิก อบต.	มุสต่อปาสอดี ยะโงะ	
๕.	นายแวงอาลี ลาเต๊ะ	สมาชิก อบต.	แวงอาลี ลาเต๊ะ	
๖.	นายอาด็อนันน์ สาและ	สมาชิก อบต.	อาด็อนันน์ สาและ	
๗.	นางสาวกินรี นวลเปียน	เลขาธิการสภา อบต.	กินรี นวลเปียน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายมะรอเล็ง มะสะ	นายก อบต.	มะรอเล็ง มะสะ	
๒.	นายอาแซ ดอเลาะ	รองนายก อบต.	อาแซ ดอเลาะ	
๓.	นายมุหามะรอซาลี หามะ	รองนายก อบต.	มุหามะรอซาลี หามะ	
๔.	นายอาหามะ มะสะ	เลขาธิการนายก อบต.	อาหามะ มะสะ	
๕.	นายอับดุลเลาะ มะเซ็ง	จนท.วิเคราะห้ฯ	อับดุลเลาะ มะเซ็ง	
๖.	นายสุวิทย์ แวงเต็ง	รองปลัด อบต	สุวิทย์ แวงเต็ง	
๗.	นายอารีฟีน สาเมาะ	ผอ.กองช่าง	อารีฟีน สาเมาะ	
๘.	น.ส.ฟาตีละห์ มะ	ผอ.กองคลัง	ฟาตีละห์ มะ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอัครเดช สาเลง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ที่ประชุม	เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑.๑ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอความ อนุเคราะห์ณรงค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าง กว้างขวาง โดยเฉพาะช่วงเวลา ๑- ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญก่อนจะถึง วันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีแนวทางประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สายด่วนเลือกตั้ง ๑๔๔๔ ขอความสันทันประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” แอปพลิเคชันฉลาด เลือก “Smart Vote” และแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” ๑.๒ การเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย ศบค.มท.)แจ้งว่านายกรัฐมนตรีบัญชาการให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้านโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มความ เข้มข้นในการสกัดกั้นและติดตามผู้ลักลอบเข้าเมืองตามแนวทางของสาธารณสุข รับทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๒	กระทู้ถาม
มติที่ประชุม	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	

ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่
ประธาน	๕.๑ เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เลขานุการสภาฯ	จึงขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดย ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
	(๑) ให้กระทำเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อบต. หรือกิจการที่ จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต. หรือตามที่กฎหมายกำหนด
	(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ ประเภทตามระเบียบแล้ว
	(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
	(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่ เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ คลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
ประธาน	ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ จ่ายขาดเงินสะสมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่...ถ้าไม่มี
ประธาน	ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอรายละเอียดโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป
นายก อบต.	เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลต้นหยงดालอ
	ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ ได้ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ และองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ อนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น
	บัดนี้ ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติไม่พอแก่การใช้จ่าย เนื่องจากงบประมาณในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนจำกัด และไม่มี งบประมาณเพียงพอที่จะโอน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ตลอดจน นโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะต้องดำเนินการเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานการณ์คลัง ดังนี้

สถานะ การคลัง ตามรายละเอียดที่ได้แจกสมาชิกแล้ว

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๖๓ จำนวน ๑๔,๐๘๐,๕๘๖.๕๐ บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน ๑๒,๖๗๔,๕๘๖.๕๐ บาท

กักเงินสำรองบุคคลากร (๓ เดือน) จำนวน ๒,๖๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

กักเงินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณฯ จำนวน ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีเกิดสาธารณภัย)

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปดำเนินการได้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จำนวน ๗,๐๓๗,๕๘๖.๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ในครั้งนี้อย่างน้อย ๒ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๖,๙๒๙,๑๐๐ บาท เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุไหงบาล หมู่ที่ ๑

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุไหงบาล หมู่ที่ ๑

ตำบลตันหยงดาลอ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ

จำนวน ๓,๙๑๕,๔๐๐ บาท

ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจาก ด้วยปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนใช้รถยนต์ในการสัญจรไป-มา มากขึ้น ทำให้เกิด

ปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนี้

มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรหินคลุก เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ

ระหว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงดาลอและตำบลตอหลังมีประชาชนใช้ในการเดินทางสัญจร

ไปมา และประชาชนที่ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ซึ่งเป็นผลผลิตที่

สร้างรายได้ให้กับประชาชนจำนวน ๑๒๕ ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ช่วงหน้าฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

โดยเบื้องต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอได้ประสานสำนักงาน

ชลประทาน ที่ ๑๗ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนเลียบบคลอง

ระบายน้ำระหว่างตำบลตันหยงดาลอกับตำบลตอหลัง ซึ่งเป็นทางเลียบบคลองระบายน้ำ D๓

-๑.๙R ช่วง กม.๐+๐๐๐.๑-๘๐๐ ความยาวประมาณ ๑,๘๐๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงดาลอ และ กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทาน

ที่ ๑๗ พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องที่จะให้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ใช้

ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน

แต่ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ และตามนัยข้อ ๕ แห่งกฎหมายกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ ที่ กษ ๐๓๒๖/๑๙๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงตาล มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุไหงบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นหยงตาล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ จำนวน ๓,๙๑๕,๔๐๐ บาท รายละเอียดตามโครงการที่ได้เสนอแล้ว

ประธาน

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุไหงบาลอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓,๙๑๕,๔๐๐ บาท นั้น ขอให้ที่ประชุมได้ช่วยกันอภิปรายและพิจารณาว่าโครงการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนั้น เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ช่วยบำบัดความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและไม่อาจรอการจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ขอเชิญสมาชิกอภิปรายครับ.....

ประธาน

ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายก็ขอมติที่ประชุม

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุไหงบาลอ หมู่ที่ ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุไหงบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นหยงตาล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ จำนวน ๓,๙๑๕,๔๐๐ บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นว่าเป็นโครงการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ช่วยบำบัดความเดือดร้อนแก่ประชาชน จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ ต่อประชาชน มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและไม่อาจรอ การจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด

และมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายสุไหงบาลอ หมู่ที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ประธาน

๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบาบอเดร์ -

หลังโรงเรียนบ้านย็อรัง หมู่ที่ ๓ - ๔

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบาบอเดร์ -

หลังโรงเรียนบ้านย็อรัง หมู่ที่ ๓-๔ ตำบลตันหยงดालอ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๑,๐๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ จำนวน ๓,๐๑๓,๗๐๐ บาท

ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจาก ด้วยปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนใช้รถยนต์ในการสัญจรไป-มา มากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนี้ มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรหินคลุก เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ ๓ กับหมู่ที่ ๔ มีประชาชนใช้ในการเดินทางสัญจรไปมา และประชาชนที่ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์ม สวนผลไม้ ซึ่งเป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนจำนวน ๑๔๕ ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ช่วงหน้าฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากสภาพการใช้งาน และการกัดเซาะช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รายละเอียดตามโครงการที่ได้เสนอแล้ว

ประธาน

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายบ้านบาบอเดร์ - หลังโรงเรียนบ้านย็อรัง งบประมาณ ๓,๐๑๓,๗๐๐ บาท นั้น

ขอให้ที่ประชุมได้ช่วยกันอภิปรายและพิจารณาว่าโครงการที่นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลเสนอนั้นเป็นโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนหรือกิจการที่ช่วยบำบัดความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อ

ประโยชน์ต่อประชาชน มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

และไม่อาจรอการจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายครับ.....

ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายก็ขอมติที่ประชุม

ประธาน

(๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบอบเดร์-หลังโรงเรียนบ้านย็อริง

มติที่ประชุม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบอบเดร์ - หลังโรงเรียนบ้านย็อริง หมู่ที่ ๓-๔ ตำบลตันหยงดालอ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ จำนวน ๓,๐๑๓,๗๐๐ บาท
ที่ประชุมมีมติเห็นว่าเป็นโครงการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ช่วยบำบัดความเดือดร้อนแก่ประชาชน จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ ต่อประชาชน มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและไม่อาจรอ การจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบอบเดร์-หลังโรงเรียนบ้านย็อริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

๕.๒ การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายก อบต.

การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอมอบให้นักวิเคราะห์ รายงานสภาทราบ

นักวิเคราะห์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ผู้บริหารต้องเสนอผลการติดตามและประเมินต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลมีแผนงานที่ปรากฏในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๗๑ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๗

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ตามนโยบายของผู้บริหาร สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ที่มีทั้งใช้งบประมาณ และไม่ใช้งบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน ๓ โครงการ

จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการไปแล้ว ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ จำนวน ๓๙ โครงการ

จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๖ ดำเนินการไปแล้ว ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๘

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๕ โครงการ

จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ดำเนินการไปแล้ว ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๐ โครงการ

จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ดำเนินการไปแล้ว ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๘ โครงการ

จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ดำเนินการไปแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓

โครงการ

จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๗. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข จำนวน ๓ โครงการ

จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ดำเนินการไปแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

ประธานฯ

นายแวอาลี ลาเต๊ะ

ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม

จากเอกสารรายงานผล จะเห็นได้ว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพปัญหาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เท่าที่ควร และ จัดทำงบประมาณของอบต.ยังขาดการจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการ ควรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องจัดลำดับปัญหา ความสำคัญให้มากกว่านี้

นายอับดุลเลาะ หามะ

จากผลการดำเนินงาน การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ อบต.ยังขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ครบจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดำเนินการไม่ครบในส่วนของการพัฒนา และการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดาลัย ยังขาดการศึกษาที่ดีจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการเท่าที่ควร

ประธานฯ

สมาชิกท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่...

นายอาดือนัน สาและ การบริหารงบประมาณในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต้องมีมาตรการ
รับมือในการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด และการจัดทำ
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องมีการวางแผนรองรับการขยายตัวของชุมชน การเพิ่มขึ้น
ของประชากร

ประธานฯ สมาชิกท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่...
จากข้อคิดเห็นของสมาชิก ควรจะต้องทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมพยายามดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้ครบจำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาความต้องการการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมควรศึกษาผลกระทบที่จะตามมาข้อดี ข้อเสีย แนวทางแก้ไข หากไม่
สามารถดำเนินการเองได้ ควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐที่มีความ
ชำนาญหรือเกี่ยวข้องๆกับเรื่องนั้น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายต้องครอบคลุมทุก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต้องมีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ให้มากกว่านี้ โดยการโดยการดึงทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขต
ตำบลต้นหยงดालอมีเป็นภาคีร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น.....สมาชิกท่านใดมีความเห็น
เพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานฯ ขอเชิญเลขาฯ

เลขานุการสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ให้นายกจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารได้รายงานตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ต้นหยงดालอต่อสภาครับ

นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
กระผมในนามผู้บริหาร ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ โดยได้ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การดำเนิน
ทุกยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และเพื่อพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป ตามรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และงบการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้แจกให้
สมาชิกไปแล้ว นั้น ซึ่ง โดยสรุป ดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	การพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและแก้ไข ปัญหาความยากจน	๓	๒	
๒	พัฒนานคนและสังคมให้มี คุณภาพ	๓๙	๑๗	
๓	พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็น เลิศและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๕	๒	
๔	การบริหารจัดการที่ดี	๑๐	๕	
๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๑	
๖	การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๓	
๗	การรักษาความมั่นคงและ เสริมสร้างสันติสุข	๓	๑	
	รวม	๗๑	๓๑	

รายละเอียดตามเอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สำหรับงบการเงินตามรายละเอียดที่ได้แจกให้สมาชิกแล้ว

ประธานสภาฯ

ตามที่นายก อบต. ได้รายงานผลการดำเนินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสมาชิก
ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่.....ถ้าไม่มี ก็ถือว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบ

๕.๓ การการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๓๕๓๘
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผัน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่
ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ของส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ดังนี้

- ๑) กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ยื่นคำขอที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
- ๒) กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ยื่นคำขอที่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ท้องที่

/องค์การบริหาร.....

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ และได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหลายโครงการซึ่งบางโครงการ ได้เข้าไปดำเนินการในเขตพื้นที่ป่า ซึ่ง ตาม พรบ. ๒๔๘๔ กำหนดให้ อบต. ต้องขออนุญาตก่อนที่จะเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าของโครงการได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

- ๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบือเระลาเระ หมู่ที่ ๒
- ๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจาบังดตะกู หมู่ที่ ๕
- ๓) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบาโง-ยือริง หมู่ที่ ๔
- ๔) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายตือเงาะ-ตือระ หมู่ที่ ๒
- ๕) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายตือเงาะ-ตือระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าของโครงการ จำนวน ๕ โครงการที่เสนอ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นชอบ ๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธาน

นายก อบต.

๕.๔ การรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนชุมชนสายบ้านต้นหยงดालอ หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นหยงดालอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขอเชิญนายก อบต.เสนอรายละเอียด

ตามหนังสือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๒๒/๒๑๕๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ได้ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนชุมชนสายบ้านต้นหยงดालอ หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นหยงดालอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙ ในกรณีที่มิใช่ผู้ซื้อพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอันนั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยหารือของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้ซื้อให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ซึ่งมีความเห็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ประธาน
มติที่ประชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวหากเมื่อรับโอนมาแล้วจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่.....ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

ที่ประชุมมีมติ รับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการ.....ที่เสนอ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แล้วนั้น ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน กับ องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้นำขยะมูลฝอยเข้ากำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปัตตานี

เพื่อให้การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ ไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อสำรวจปัญหา และความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่ง โดยสรุป

๑. ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ๘ แห่ง
๒. หมู่ ๑ จำนวน ๓๓ ราย
๓. หมู่ ๒ จำนวน ๑๑ ราย
๔. หมู่ ๓ จำนวน ๖๕ ราย
๕. หมู่ ๔ จำนวน ๑๔ ราย
๖. หมู่ ๕ จำนวน ๘๐ ราย

โดยเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลจะแบ่งพื้นที่จัดเก็บเป็น ๒ กลุ่ม คือ

- กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย พื้นที่ หมู่ ๑ , หมู่ ๓ และ หมู่ ๔
- กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย พื้นที่ หมู่ ๒ และ หมู่ ๕

เพื่อทดสอบปริมาณขยะ เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการเก็บ กลุ่มละ ๒ ครั้ง/๑ อาทิตย์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) กิณี นวลเปียน ผู้จัดบันทึก
(นางสาวกิณี นวลเปียน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ

(ลงชื่อ) ดอโรแม็ง มะมิง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายดอโรแม็ง มะมิง)

(ลงชื่อ) อาด็อนัน สาละ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอาด็อนัน สาละ)

(ลงชื่อ) แวอาลี ลาเต๊ะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายแวอาลี ลาเต๊ะ)

สภา อบต.มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อสมัยประชุมสมัยสามัญแรกประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) อับดุลเลาะ สาละ ผู้รับรอง
(นายอับดุลเลาะ สาละ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ